
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่6/๒๕๖6 

เมื่อวันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ  

------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก          ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรแีก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  9. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
12. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
15. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
16. อาจารย์ ดร.พิทยา         ยาโม ้               กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
17. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจราชการ 
  2. อาจารย์ ดร.ธัญญา                     จันทร์ตรง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     ติดภารกิจราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย กรรมการและเลขานุการ กพว. ผู้แถลงวาระท่ี  

4.8-4.10 
2. นายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
3. นางสุกัญญา มาประกอบ หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน  
4. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา   
5. นางสาววัชร ี เหมดี นักวิชาการศึกษา   
6. นางพนารัตน์ หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา   
7. นางสาวสิน ี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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9. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนลิน ี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30  น. 

 ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ  ได้ด าเนินการส ารวจ 
องค์ประชุม  ซึ่งมีทั้งผู้เข้าประชุมในห้องประชุมเดียวกัน และผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รวม 
18  ท่าน ดังนี้  

คณะกรรมการสภาวิชาการ ที่เข้าประชุมในห้องประชุมเดียวกัน  จ านวน 15 ท่าน  ได้แก่  
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก          ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
  9. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. อาจารย์ ดร.พิทยา         ยาโม ้               กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
14. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  

               และคณะกรรมการสภาวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม 
Zoom)  จ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงไดข้อให้แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่      

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

               เมื่อพิจารณาว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  
 อฺธิการบดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังนี้  
                              
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

          วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1   การเดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการที่ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว   
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                            ตามท่ีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปหารือเพ่ือเตรียมจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยได้เข้าพบเจ้าแขวงอุดมไชย  
ศึกษาธิการแขวงอุดมไชย และผู้อ านวยการวิทยาลัยราชา และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยราชาซ่ึงเป็นวิทยาลัยเอกชน ที่
เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น ส่วนวิทยาลัยการอาชีพที่เป็นของรัฐ ก็จะเปิดสอน
ถึงระดับ ปวส. เช่นเดียวกัน  
                           ส าหรับข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับแขวงอุดมไชย  ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เสนอไปยังกระทรวงอุดมศึกษาของ สปป.ลาว เพ่ือให้ความเห็นชอบอนุมัติก่อนจึงจะเปิดสอนได้ ซึ่งจะ
เป็นหลักสูตรสาขาด้านบัญชี  การเงิน  ด้านภาษา ภาษาจีน  ด้านวิศวกรรม และด้านการบริหารธุรกิจ โดยได้
หารือกับคณบดคีณะที่เก่ียวข้องได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว   การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 80%  
และสอนแบบออนไซต์ 20% โดยแบ่งเป็นหัว-ท้าย 2 ครั้ง   ความร่วมมือกับศึกษาธิการแขวงอุดมไชยจะมีการ
สอนแบบ Active Learning จัดการเรียนการสอนให้กับครใูนโรงเรียนต่างๆ  ซึ่งมีความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร
ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว   
                         ในส่วนของบริษัทโรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด  ที่แขวงไชยะบุรี  มีบุคลากรท างานรวมทั้งสิ้น 
5,800 คน  ซ่ึงมีบุคลากรที่เป็นคนไทย และมีสัญญาท างานกับโรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด เป็นเวลา 25 ปี  ขณะนี้เพ่ิง
ผ่านมา 6 ปี  รวมอยู่ จ านวน 1,000 คน   ทั้งนี้ บริษัท โรงไฟฟ้าหงสา จ ากัด ได้มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษา
ลาว เพ่ือเรียนในสาขาด้านงานช่างต่าง ๆ  ด้านวิศวกรรม  ด้านบัญชี  การเงิน  ธุรกิจ และเลขานุการ   เพ่ือบรรจุ
เข้าท างานและเตรียมถ่ายโอนแทนอัตราเจ้าหน้าที่คนไทยที่ท างานที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด  ส าหรับการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรเป็นแบบ Sandbox จัดรายวิชาเป็นแบบ Modular ในสาขาวิชาด้านช่างต่าง ๆ  โดย
จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในเดือนมกราคม 2567  เป็นต้นไป เนื่องจากที่ สปป.ลาว  ยังใช้ระบบการเปิด-ปิด
ภาคเรียนตามอาเซียน   

ที่ประชุม  รับทราบ  

          วาระท่ี ๑.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                 1.2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  

                           จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน   
2566  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการได้ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ  รวมทั้งสิ้น  5 วาระ  ดังนี้   
 
วาระ 

ที่ 
เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

   เห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565 
จ านวน 111 คน จากนั้นน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา
บัตรต่อไป 

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบใน
การประชุมคร้ังที่ 
7/2566 แล้ว 
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วาระ 
ที่ 

เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.2 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลัก 
สูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 

  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ราย 
จากนั้นน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบใน

การประชุม 
คร้ังที่ 7/2566  

แล้ว 
 

4.3 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลัก 
สูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบบัปี 
พ.ศ. 2566 
 

 เห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบบัปี พ.ศ. 2566  จ านวน 2 
ราย จากนัน้น าเสนอทีป่ระชุมสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบใน
การประชุม คร้ังที่ 
7/2566 แล้ว 

 

4.4 การพิจารณาการน าเสนอกรอบ
แนวความคิด (Concept Paper) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 

   1) เห็นชอบการขอแยกเล่มการเสนอ
กรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่ครบรอบการปรับปรุง
หลัก สูตร ปี 2567 จากเดิมสาขาวิชา
การศึกษา และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เปน็สาขาวิชาเอก
เดี่ยว จ านวน  4 หลักสูตร และเป็นหลัก 
สูตรสาขาวชิาเอกคู่ 1 หลักสูตรตามเสนอ 
   2) ให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาภาษาไทย ปรับเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา
ใหม่จากเดิม 50 คน เป็น 60 คนทุกปี
การศึกษา 
 

คณะครุศาสตร์อยู่
ระหว่างด าเนนิการใน

ส่วนที่เก่ียวข้อง  

4.5 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ 
 

 1) เห็นชอบให้ จ้างนางปาริชาติ บุญเรือง  
เป็นอาจารยผ์ู้สอนโครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ(เสาร-์อาทิตย์) ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรโ์ดยใช้เงิน
ค่าจ้างจากโครงการฯ 
  2) มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละ
คณะ วิทยาลัย พิจารณาประสานหลัก สูตร
เพื่อจัดท าบัญชีรายชื่ออาจารย์พเิศษและ
ข้อมูลราย ละเอียดคุณสมบัตทิี่เก่ียวข้อง 
รวบรวมจัดส่งให้กับกองบริการการศึกษา
เพื่อจัดท า (ร่าง) ประกาศ และน าเสนอผา่น
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องพิจารณา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่งการปรับ 

แก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เร่ือง การ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ พ.ศ. 2566 
ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการ 



๕ 

วาระ 
ที่ 

เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

  
 

    3) มอบกองบริการการศึกษาจัดท า 
(ร่าง) ประกาศรายชื่ออาจารย์ทีจ่ะเป็น
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวฒุิ และอาจารย์ผู้
มีความเชี่ยวชาญประจ าหลักสูตร คณะ 
ต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เก่ียว 
ข้องตามล าดบั ภายในเดือนสิงหาคม 
2566 

 

ที่ประชุม   รับทราบ   

         วาระท่ี ๑.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ ได้จัดท า
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566  เมื่อวันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  2566  จ านวน  15  หน้า 
และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ผลสรุป
เป็นดังนี้  
                       - คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการส่งแบบตอบรับ     จ านวน  7 ราย  
                       - คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการส่งแบบตอบรับ  จ านวน 13 ราย 

                         จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2566   
                  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 

-  ใม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

         วาระท่ี  4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

        ดว้ยได้มีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท  ดังนี้  
       
 



๖ 

                           หลักสูตระดับปริญญาตรี                              
- ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565                   จ านวน  16  คน  

                            หลักสตูรระดับปริญญาโท 

- ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2564                  จ านวน  1  คน  
                                 (10 กันยายน 2565 – 25 ธนัวาคม 2565) 

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                   จ านวน  1  คน  
(21 มกราคม 2566 – 14 พฤษภาคม 2566) 

- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                   จ านวน  2  คน  
(4 กรกฎาคม 2565 – 10 พฤศจิกายน  2565) 

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566                   จ านวน  13  คน  
(21 มกราคม 2566 – 14 พฤษภาคม 2566) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท าผลการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 จึงน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
         (เอกสารแนบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ กบศ. 0399/๒๕๖6 ลงวันที่  13 กรกฎาคม ๒๕๖6) 
 

                  ในการนี้ งานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษาได้จัดท าแผนภูมิภาพสรุปข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2565  จ านวน 2,152  คน  และข้อมูลนักศึกษาที่มีแผนการเรียนสิ้นสุดในปี
การศึกษา 2565  จ านวน 2,666 คน   โดยมีการจ าแนกข้อมูลในด้านต่าง ๆ   เพ่ือรายงานที่ประชุมสภา
วิชาการได้รับทราบเพ่ิมเติม ดังนี้  
                   1) ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565  จ านวน 2,152 คน   จ าแนกเป็นดังนี้ 

-จ าแนกจ านวนตามประเภทผู้ส าเร็จการศึกษา (ภาคปกติ 98% และภาคพิเศษ 2%)                  
-จ าแนกจ านวนตามคณะวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 59/ คณะมนุษยศาสตร์  

และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 12/คณะวิทยาการจัดการ  ร้อยละ 11/คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ร้อยละ 6/คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5/วิทยาลัยน่าน ร้อยละ 4/ คณะเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ และ
วิทยาเขตแพร่ ร้อยละ 1)  
                      - จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้เพื่อส าเร็จการศึกษา (น้อยกว่าแผน ร้อยละ 2/ตามแผน ร้อยละ 
85/มากกว่าแผน ร้อยละ 13)  
 2) ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีแผนการเรียนสิ้นสุดในปีการศึกษา 2565  จากจ านวนนักศึกษาแรก
เข้า 2,666  คน  จ าแนกเป็นดังนี้   
                      - จ าแนกตามสถานภาพของนักศึกษา (ส าเร็จการศึกษา 1,830 คน /ลงทะเบียนเรียน 208 
คน/ลาออก 326 คน และขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 302 คน)    
                       - จ าแนกตามสาเหตุการลาออกของนักศึกษา  จ านวน 10 เหตุผลหลกั ตามล าดับมากไปหา
น้อย คือ ย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย (57%)  ย้ายไปศึกษากับสถาบันอ่ืน (24%)  สมัครเข้าเรียนใหม่ 
(8%)  ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด (3%)   มีปัญหาด้านการเงิน (3%)  ท าธุรกิจส่วนตัว (2%)  มีปัญหา
สุขภาพ (1%)   ติดภารกิจ (1%)   เรียนไม่ทันเพ่ือน (1%)  และมีปัญหาด้านครอบครัว (0% )  



๗ 

                      - จ าแนกจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยตามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
จ านวน 302 คน  (ร้อยละ 59 ลงทะเบียนเรียน 1 ภาคเรียน /ร้อยละ 21 ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียน/ร้อย
ละ 7 ลงทะเบียนเรียน 4 ภาคเรียน/ร้อยละ 6 ลงทะเบียนเรียน 3 ภาคเรียน ฯลฯ)     
                     3)  ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแต่ละคณะ วิทยาลัย ตามแผนการเรียนที่สิ้นสุดใน
ปีการศึกษา 2565  ทีส่ าเร็จการศึกษา/ลงทะเบียนเรียน/ลาออก/ขาดการติดต่อ  โดยคณะที่นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษามากกว่าร้อยละ 60  คือ คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยน่าน คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิทยาการ
จัดการ  น้อยกว่าร้อยละ 53 ลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยนานาชาติ  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุดคือ  ประมาณร้อยละ 
28  โดยมีนักศึกษาที่ยังลงทะเบียนเรียนอยู่ประมาณร้อยละ 40  
         

ข้อสังเกต 
1) การดูแลนักศึกษาที่เกิดภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสม   แต่ส าหรับภาวะซึมเศร้าใน 

กลุ่มของอาจารย์ก็อาจเกิดขึ้นได้  เกิดจากความกดดันในเรื่องสอนและการท าผลงานวิชาการ  เนื่องจากปัจจุบัน
กรอบกฎหมายใหม่มีหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลายเรื่อง ซึ่งอาจท าให้อาจารย์เกิดความเครียด หรือเกิดภาวะ
ซึมเศร้าตามมา 

2) สาเหตุการลาออกของนักศึกษา ที่ย้ายไปศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ยังถือว่าเป็นจ านวนที่ยังเรียนอยู่ใน 
มหาวิทยาลัย  อาจไม่นับรวมเป็นจ านวนของการลาออก  

3) จากเหตุผลการลาออกไปศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ในอีกด้านหนึ่งก็มีนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนโอนย้าย 
มาเรียนกับมหาวิทยาลัยด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 
          1) ปัจจุบันการเกิดปัญหาภาวะซึมเศร้านอกจากเกิดในกลุ่มเด็กวัยรุ่น หรือนักศึกษาแล้ว  แม้แต่ตัว 
อาจารย์ ก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกัน  อาจเรียกได้ว่าเป็นโรคความเปราะบางของเด็กในยุค BABY world  
ซึ่งต่อมาจากยุค VUCA world ที่สะสมมาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และมาเจอกับอาจารย์ผู้สอนบางคนที่พูดแรง 
หรือกระทบจิตใจไปโดยไม่ทราบว่าแต่ละคนรับความแรงได้ไม่เท่ากัน  เห็นว่าการจัดคลินิกท่ีปรึกษาอย่างเดียว
อาจยังไม่เพียงพอ  อาจจะมีการเชิญนักสุขภาพจิต รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย
ความวิตกกังวล ความตึงเครียด ให้กับนักศึกษา รวมถึงกลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

2) จากข้อมูลการส าเร็จการศึกษาที่สรุปในประเด็นต่าง ๆ สามารถที่จะน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าที่มีความสัมพันธ์กับการส าเร็จการศึกษา การลาออกกลางคัน หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ฯลฯ 
ได ้ เช่น พิจารณาจากระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับมัยธยมศึกษากับสาขาท่ีเลือกเรียน   แหล่งถิ่นที่
อยู่อาศัย  ขนาดของโรงเรียนที่จบการศึกษา มาวิเคราะห์ให้ได้เป็นโมเดล เพื่อทราบแนวโน้มความสัมพันธ์ที่
สามารถคาดเดาได้มากขึ้น ซึ่งได้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจัดการต่อไป  

3) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA  ซึ่งในด้านของผลผลิต  
(Output) จะต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  ใช้ระยะเวลามากกว่าแผนการ
เรียน หรือลาออก  เป็นต้น   เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลไว้ด้วย  และหลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว  จะต้องมีการ
ก าหนดดัชนีในการก ากับติดตาม และปรับปรุงแก้ไขต่อไป   เนื่องจากระบบ AUN QA จะเน้นเรื่องการปรับปรุง   
แก้ไข   ส าหรับจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยข้อมูลยังไม่ชัดว่า ได้มีกระบวนการติดตาม
อย่างไรแล้วหรือไม่   ซึ่งเห็นว่าควรมีกระบวนการก ากับ ติดตาม เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว อาจารย์ที่
ปรึกษาอาจจัดกิจกรรมร่วม เช่น  Engagement  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เพ่ือให้สามารถก ากับ 
ติดตามนักศึกษาได้ต่อเนื่อง  และทราบว่านักศึกษาออกจากระบบไปในช่วงใด  ด้วยสาเหตุใด  เมื่อทราบแล้ว  



๘ 

วิเคราะห์แล้ว มีกระบวนการอย่างไรเพ่ือให้จะดีขึ้น โดยต้องมเีป้าหมาย และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ทั้งนี้ 
หากจะให้การปรับปรุงแก้ไขมีความสมบูรณม์ากข้ึน  เมื่อมีการก ากับ ติดตาม และปรับปรุง แก้ไขแล้ว ควรจะ
หาคู่เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็น Best Practice  เพ่ือได้เรียนรู้ หรือน ามาถอด
บทเรียน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับการท างานให้ดีขึ้น และจะได้มีมาตรฐานส าหรับเทียบวัดได้ว่าท าได้ดีมากน้อย
เพียงใด  หรือท าได้อยู่ระดับไหน  หรือมีแนวทางในการท าให้ดีขึ้นกว่าที่ท าอยู่ได้อย่างไรบ้าง  

4) ควรมีการน าข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปีย้อนหลัง มาวิเคราะหว์่าการลาออก การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือ 
สาเหตุอ่ืน ๆ มีอัตรา เพ่ิมขึ้นหรือลดลง   คณะ หรือหลักสูตรสาขาใด ที่มีนักศึกษาลาออก หรือมีนักศึกษาขอ
เปลี่ยนย้ายสาขาจ านวนมาก หากมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลไว้  ในช่วงที่รับนักศึกษาอาจารย์อาจช่วยพิจารณาหรือ
ให้ค าแนะน าในการพิจารณาความเหมาะสมตามพ้ืนฐานความรู้ที่ม ีเพ่ือให้เลือกสาขาวิชาได้ถูกต้อง เหมาะสม 
กับตัววเอง และลดการเสียเวลาในการเรียนในสาขาที่ไม่ตรงกับความถนัด แล้วเปลี่ยนสาขาภายหลัง ซึ่งเป็น
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่พบ   

5) ให้แตล่ะคณะ วิทยาลัย น าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไปใช้ประกอบในการด าเนิน  
การตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งกระบวนการ เพ่ือลดจ านวนนักศึกษาที่ตกออกกลางคัน  โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ ในปี 2566  และ 2567   ซ่ึง
ข้อมูลบางส่วนจะรวบรวมทีก่องบริการการศึกษา และข้อมูลบางส่วนจะอยู่ที่คณะ วิทยาลัย โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้เก็บรวบรวม 

6) มอบงานทะเบียนและวัดผล จัดท าข้อมูลเพ่ิมในส่วนของจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ทีย่้าย 
มาเรียนกับมหาวิทยาลัยแสดงประกอบในแต่ละคณะ วิทยาลัยด้วย  

มติที่ประชุม   

1) เห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3  
     ปีการศึกษา  2565  จ านวน 16  คน และนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 3   
     ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2565  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
     2566 รวมจ านวน  17 คน  ตามเสนอ  จากนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร 
     ต่อไป  
2.  มอบ รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าข้อมูล 
     การส าเร็จการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาจากกองบริการการศึกษาประสานกับอาจารย์ 
     หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการข้อมูล เพ่ือช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยน าเข้าที่มีผลกับการ 
     ลาออกกลางคัน การเปลี่ยนสาขา หรือการไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือสรุปรายงาน 
     ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป      

    วาระท่ี 4.2  การพิจารณาแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 

                    ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการสรุปแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567   

โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม  

(เอกสารประกอบอ้างอิง  เอกสารสรุปสาขาวิชาเอกและรายละเอียดแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ และพิเศษ 
                             ปีการศึกษา 2567)   
 



๙ 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
1) การปรับแผนรับนักศึกษาท่ีสูงกว่า มคอ. หากท าได้ก็เป็นการดี  แต่จากการไปประเมินการประกัน 

คุณภาพมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามเกณฑ์เดิม ทราบว่ากลุ่มหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เปิดในมหาวิทยาลัย
หลายแห่งและมีผู้สนใจสมัครเรียนจ านวนมาก ท าให้ก าหนดแผนรับเกินจ านวนที่ก าหนดใน มคอ. ไว้มาก และ
สภาวิชาชีพก าลังเริ่มจะเข้มงวดมากข้ึน และจะลงดาบกับหลักสูตรที่มาตรฐานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ
ก าหนดในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ซึ่งจะท าให้หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่
ไม่มีคณะแพทยศาสตร์ และพบปัญหาในเรื่องจ านวนอาจารย์ทีไ่มค่รบตามเกณฑ์ ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้ว
เห็นว่า พ.ร.บ.สาธารณสุข จะมีความเก่ียวข้องกับแพทยสภา ซึ่งคุมเข้มมาก  และเป็นคนละรูปแบบกับสภาการ
พยาบาลซึ่งสามารถรับนักศึกษาได้จ านวนมากได้ อีกทั้งในช่วงแรกที่เปิดรับนักศึกษาโดยมีสถาบันพ่ีเลี้ยง  หาก
ผลิตบัณฑิตไม่ได้ตามที่ก าหนด หรือหลักสูตรไม่ได้รับการรับรอง สถาบันพ่ีเลี้ยงก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ  จึงควรมี
การพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดแผนรับในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากับด้วย 

2) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ต่อไปจะสามารถเข้าสอบเพ่ือขอ 
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขได้  ปัจจุบันได้มีการก าหนดต าแหน่ง “นักสาธารณสุข”  เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก
ต าแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุข”  ซึ่งผ่านการรับรองจาก ก.พ. แล้ว  และข้อแตกต่างจากนักวิชาการ
สาธารณสุข คือ เมื่อเข้าสอบกับสภาวิชาชีพสาธารณสุขและได้ใบประกอบวิชาชีพแล้วจะมีสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการและเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเช่นเดียวกับพยาบาล และเป็นสิ่งที่ท้าทายด้วย่าเมื่อผลิตนักศึกษาออก
มาแล้วจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพด้วย 

3) การก าหนดจ านวนรับนักศึกษา เห็นว่าควรจะก าหนดเพ่ิมหรือลด จากแผนรับปีที่ผ่านมาไม่เกิน 
10 คน  เนื่องจากเกรงว่าหากรับนักศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด อาจมผีลต่อการประกันคุณภาพ 

4) ส่วนใหญ่กองนโยบายและแผนจะต้องน าตัวเลขประมาณการจากแผนรับนักศึกษา เพ่ือน าไปจัดท า 
งบประมาณและจัดสรรงประมาณให้กับคณะตามรายหัวนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน แต่หากแผนรับนักศึกษา
ประมาณการจ านวนนักศึกษาไว้สูง แต่รับนักศึกษาจริงได้น้อย อาจท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการระบบ
งบประมาณตามมา เนื่องจากประมาณการไว้เกิน  ก าหนดจ านวนไว้สูงกว่าจ านวนผู้สมัครเรียนจริง หรืออาจไม่
มีผู้มาสมัครเลย โดยเฉพาะในบางหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพมาก ากับการก าหนดการรับนักศึกษา   

5) การก าหนดจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรมีการตรวจเช็คอัตราส่วน 
ต่อจ านวนนักศึกษาตามท่ีสภาวิชาชีพให้การรับรอง และใช้เป็นตัวตั้งก าหนดว่าควรเป็นเท่าใด ให้ถูกต้องชัดเจน
มากกว่าการก าหนดจ านวนเอง เพ่ือให้ถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดปัญหาเมื่อต้องรับการประเมิน AUN QA   

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบการแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567  จากนั้นน าเสนอที่ประชุมสภา 
                 มหาวิทยาลัยตามล าดับ  

          วาระท่ี 4.3  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

                            ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปรัชญา
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

                        อุตรดิตถ์)  



๑๐ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1) หน้า 33  ชื่อภาษาอังกฤษของปรัชญาการศึกษาอาจใช้ไม่ตรงกับภาษาไทย  อาจมีค าว่า Created  
หรือค าท่ีตรงกับค าว่า “สร้าง” ตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy น าหน้า เช่น “Created  Integrated 
Experiential Learning”  

2) มีการนิยามค าว่า  “ผลลัพธ์การเรียนรู้” ไว้  2 ข้อ  ซ่ึงอาจน ามารวมเป็นค าเดียวกันได้  เช่น  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้  หมายถึง (หรืออาจใช้หมายความว่า) ผลที่เกิดจาก.......  ประกอบด้วย Outcomes 4 ด้าน 
ได้แก่ ....”   

3) นิยามความหมายค าว่า “ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” ไม่ควรใช้ค าว่า “ประสบการณ”์ ซ้ า  อาจ 
ใช้ค าว่า  “กระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ การบูรณาการทางวิชาการ...”  แทน  

4) “ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป” ควรแก้ไข  ภาษาอังกฤษค าว่า Outcoems  ให้ถูกต้อง  และค าอธิบาย 
ไม่ควรขึ้นต้นด้วยค ากริยาแตอ่าจใช้เป็นค านามแทน เป็น “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้...” 

5) อาจมีการใช้ค าว่า “Creating Learning Outcomes thought Integrated Experiential  
Learning”  เพ่ือให้ตรงกับปรัชญาภาษาไทย    

6) อาจจัดสลับล าดับข้อความใหม ่เป็น “ประสบการณ์เชิงบูรณาการ สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้”   
7) ค าว่า “ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะด้าน” กับ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป” อาจจะน ามาวางร่วมกลุ่ม  

(grouping) กับค าว่า “ผลลัพธ์การเรียนรู้” เนื่องจากแตกออกมาจากผลลัพธ์การเรียนรู้  ควรมีการทบทวนปรับ
เรียงเพ่ือให้มีการน ามาจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ส่วนค าว่า “ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง  

8) การนิยามค าว่า “ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” หมายถึง ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และ 
บูรณาการทางวิชาการ วิชาชีพ  การฝึกปฏิบัติงานระหว่างการศึกษา และการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ   เพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต”   ไม่แน่ใจว่าทุกหลักสูตรจะต้องฝึก
ประสบการณ์กับสถานประกอบการทุกหลักสูตรหรือไม่  หากต้องฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการทุก
หลักสูตรก็จะไม่มีปัญหา  เนื่องจากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด หลักสูตรจะต้องน า Vision   
Mission และอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย น าไปใช้ในการก าหนดปรัชญาการศึกษาระดับหลักสูตร  
รองรับให้สอดคล้องรองรับกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หากบังคับให้ต้องฝึกงานกับสถาน
ประกอบการ จะต้องให้นิยามค าว่า “สถานประกอบการ” ไว้ด้วย เพ่ือให้สามารถน าไปสร้าง PLO ในระดับ
หลักสูตรไว้รองรับ  หรือหากต้องการก าหนดไว้แบบกว้าง ๆ เพ่ือให้สามารถไปฝึก WIL หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถานประกอบการ  เนื่องจากบางสาขาก็อาจไม่เหมาะที่จะฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  ก็อาจจะตัด
ค าว่า “สถานประกอบการ” ออก  

9) จุดโดดเด่นของมหาวิทยาลัย มีทั้งในด้านการเรียนรู้  การเรียนการสอน  และ CWIE  แต่ในกรณ ี
ปฏิสัมพันธ์  อยากให้ครอบคลุมโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้  อาจเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการก็ได้ เนื่องจากมีการ
น าเสนอในห้องสี่เหลี่ยม  เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง   การท าพันธกิจสัมพันธ์  อาจรวมถึงการบริการ
วิชาการด้วย  จึงควรมีการตีความก่อนในแง่ของ Practical ที่ใช้ได้จริงเพ่ือให้มีความชัดเจน  และจะสัมพันธ์กับ
สมรรถนะตามหลัก Lunch and Learns  เมื่อนักศึกษาเรียนรู้ แล้วเกิดสมรรถนะอะไรเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากเป็น
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงอยากให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในเรื่อง 
Engagement  ด้าน CWIE   และเป็นมากกว่า Good Practice  มีหน่วยงานต่าง ๆ มาดูงาน 

10)  ควรตรวจสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ  “Experiencesi” ของค าว่า “ประสบการณ์เชิงบูรณาการ” ว่า 
ต้องมี “si” หรือไม่  และค าว่า “ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป”  ควรใช้ค าว่า ค าว่า “Generic”  หรือ “General”   

11)  ควรแก้ไขค าว่า  Experience   และ Outcomes ให้ถูกต้อง ส่วนค าว่า Generic สามารถใช้ได้  



๑๑ 

มติที่ประชุม  มอบฝ่ายเลขานุการน าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาประกอบในการปรับ 
               แก้ (ร่าง) ประกาศให้เรียบร้อย จากนั้น  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
                อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (กบต.) พิจารณา 
               อีกครั้ง  

            วาระที่ 4.4  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 

                              ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ขอเปลี่ยน 
แปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2562  เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ล าดับที่ 5  เป็นครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่มาเป็นศักยภาพและช่วยสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีภาระงาน
สอนมาก ประกอบกับคณะครุศาสตร์ได้มีการบรรจุอาจารย์ใหม่   

                             ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  เรียบร้อยแล้ว  จ านวน 
1 ราย   ดังนี้  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ นางศิริรัตน์  
      บัญญัติ 

ค.ม. หลักสตูรและการสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์  

2553 ภาระงานสอน
ค่อนข้างมาก

และคณะมีการ
บรรจุอาจารย์

ใหม่   

  ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2540 

  วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยครูอตุรดิตถ ์ 2532 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  น.ส.ปุญญารสัมิ ์
        ไกรสุข 

วท.ม. ครุศาสตรเ์กษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง  

2558 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

 

  คอ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตพืช  

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
 

2550 

                               จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

(เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) 
 



๑๒ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
          1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปุญญารัสมิ์  ไกรสุข ควรใช้ผลงานที่เป็น Proceeding หรือ ตีพิมพ์
ใน Journal ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์น่าจะเหมาะสมกว่าหรือไม ่ 
          2) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่หลักสูตรแบบ OBE  อาจารย์ควรมีผลงานวิชาการท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารหรือใน Journal  ที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ไมค่วรจะใช้ผลงานที่มาจากการน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ 
                 ประจ าหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562  จ านวน 1 ราย 
                 โดยฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบและประสานแจ้งอาจารย์น าผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ 
                 มาใช้ประกอบแทน  จากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

              วาระที่ 4.5  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

                             ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  2  หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2565   จ านวน 2 ราย   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์  ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน  2 ราย   เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และ
อาจารย์ที่ย้ายไปเป็นศักยภาพหลักสูตรอ่ืน  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566  และผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2566  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
            ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  2 หลักสูตร  ดังนี้  

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ นายธัชชัย  
        อยู่ยิ่ง 

ปร.ด. คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลยันเรศวร  2562 ย้ายไปหลักสตูร 
วท.บ. 

(คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

วท.ม. คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 2556 

2 อาจารย์  นางวิไลวรรณ 

    รัตนกูล 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

  วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  
 

นายคเชนทร ์
      ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer Science Queensland University 
of Technology 

2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 



๑๓ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข (ต่อ) 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

2 อาจารย์  นางชาณิกา 
     ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer Science Queensland University 
of Technology 

2563 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ นายสะอาด  
     อยู่เย็น 

ปร.ด. คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลยันเรศวร  2551 เกษียณอายุ
ราชการ วท.ม การสอนคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2536 

 ค.บ. คณิตศาสตร ์ วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 2529  

2 อาจารย์  นางวรินสินี 

   จันทะคุณ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2554 ย้ายไปหลักสตูร 
ค.บ.

(คณิตศาสตร์)  
  กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  นางวิไลวรรณ 
    รัตนกูล 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

2 อาจารย ์ นายธัชชัย  
        อยู่ยิ่ง 

ปร.ด. คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลยันเรศวร  2562 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

 

วท.ม. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2556 

                        จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

         (เอกสารประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ) 
 
          



๑๔ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ 
                 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2565 จ านวน 2  
                 ราย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2565   
                 จ านวน 2 ราย  จากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

     วาระท่ี 4.6  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะ 

                        จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 
5/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  6/2566 
เมื่อวันที่  14 มิถุนายน 2566 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอเพ่ือการรับรองสมรรถนะที่ผ่านการพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  สรุปดังนี้  

               วิทยาลัยนานาชาติ 
1) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต               จ านวน  1  หลักสูตร  

                คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 
1) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต               จ านวน  1  หลักสูตร  

               ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
1) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต (MOOC)    จ านวน  1  หลักสูตร  

                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต                จ านวน  1  หลักสูตร 
2) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Module)   จ านวน  1  หลักสูตร 

                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1) รูปแบบรายวิชาเรียนร่วม               จ านวน  4  รายวชิา 

                      คณะวิทยาการจัดการ 

                             1) หลักสูตรสะสมหน่วยกิต (MOOC)      จ านวน    1  หลักสูตร    
                             2) รูปแบบรายวิชาเรียนร่วม                จ านวน  30  รายวชิา  

                      จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม   

(เอกสารประกอบอ้างอิง  รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการรับรองสมรรถนะ) 
             

ข้อสังเกต  
1) เอกสารหน้า 81  ข้อ 6  วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  ใช้ค าซ้ ากับค าว่า “Behavioral” 

อาจใช้เพียงค าว่า “วัตถุประสงค์การเรียนรู้”  เท่านั้น   และระดับ LO1 ที่ก าหนดว่า “รู้และเข้าใจองค์ประกอบ
ในการเป็นผู้ประกอบการ” อาจจะไม่ใช่ Behavioral  ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ  อาจมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง  

2) เอกสารหน้า 95  ข้อ 3.4 เกณฑ์การประเมินผล ในช่องแบบอิงเกณฑ์  มีการก าหนดช่วงระดับ 
คะแนนเป็นจุดทศนิยม มีเหตุผลอะไรหรือไม่   
 



๑๕ 

ข้อเสนอแนะ   หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย data analytics platform –ข้อ 3.4 ควรมีการปรับแก้ 
                   ระดับช่วงคะแนนแบบอิงเกณฑ์ โดยตัดจ านวนทศนิยมออก  

มติที่ประชุม   เห็นชอบการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการรับรองสมรรถนะ  จ านวน 6 หลักสูตร  และ 
                 จ านวน 34 รายวิชาตามทีเ่สนอ  และมอบบัณฑิตวิทยาลัยน าไปด าเนินการต่อไป 

    วาระท่ี 4.7  การพิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา 2566 

                         ด้วยคณะ วิทยาลัย ได้มีการเสนอข้อมูลรายละเอียดการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ (สาย
วิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2566  จ านวน 7 ราย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อ – สกุล อายุ เหตุผลและความจ าเป็น 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
ครุศาสตร์ 1. อาจารย์อิสระ  ทับสสีด 71 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

2. รศ.ดร.นิตยา  สุวรรณศรี 71 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

3. รศ.ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศร ี 72 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

4. อาจารย์ ดร.สุมิตรา โรจนนิต ิ 76 อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดบั
ปริญญาโท 

√ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1. ผศ.ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ 68 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

วิทยาลัยน่าน 
1. ผศ.ศศิพร  สุดใจ    68 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

2. อาจารย์ไพฑูรย์  จนัทสงิห ์ 72 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร √ 

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม   
    (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. ข้อมูลรายละเอียดการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 
                                   2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการ 
                                       เป็นคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2565 ) 

ข้อสังเกต 
1) คณะครุศาสตร์มีการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุหลายท่าน  อยากทราบว่าคณะไม่มีบุคลากรที่ 

สามารถจะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุที่มีอายุมากแล้วหรือไม่ หรือก าลัง
มีการเตรียมการ หรืออยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมในท าผลงานวิชาการ 

2) แต่ละคณะควรมีการเตรียมท าแผนในการจัดหาอาจารย์ผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ เนื่องจากมีความส าคัญ  

3) หากยังไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ที่สูงอายุจะมีความเหมาะสมในด้าน 
ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และจิตวิทยาในการสอนมากกว่าอาจารย์รุ่นใหม่ 



๑๖ 

4) คณะมีเหตุผลและความจ าเป็นมากน้อยอย่างไรทีต่้องจ้างอาจารย์ผู้ที่เกษียณเพ่ือมาเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากขาดอาจารย์ผู้เกษียณที่จะจ้างจะท าให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบหรือไม่  หรือ
กรณีต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญจากอาจารย์ผู้เกษียณมาสูงมาช่วยเสริมในหลักสูตร โดยที่หลักสูตรยัง
ด าเนินต่อไปได ้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญและเหมาะสม  แต่อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงสร้างหลักที่จะท าให้การ
บริหารงานในหลักสูตรด าเนินต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา 2566  จ านวน 7  
            รายตามเสนอ   และแจ้งกองบริหารงานบุคคลทราบเพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป  

          วาระท่ี 4.8  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การยุบเลิกส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . 

                           ดว้ยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง การจัดตั้ง
หน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะ ลงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2548  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ  ลงวันที่  1  มกราคม  2551   และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การจัดตั้งหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ  ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2550  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  และวิทยาลัยนานาชาติ  โดยเป็นส่วนงานภายในที่มี
ชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และด้วยบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผล
ให้การบริหารและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถานะของส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  
                   เพ่ืออนุวัตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และ
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึง
ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

     (เอกสารประกอบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การยุบเลิกส่วนงานภายใน 
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.  .....) 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภายใน 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   จากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

         วาระท่ี 4.9  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งงานในส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การ
แบ่งงานในส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  

                          ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ประกาศ  ดังนี้  



๑๗ 

(1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 

(2) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การแบ่งงานในส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ... 

 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ  
ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   (เอกสารประกอบอ้างอิง  1.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนราชการ 
                                       ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การแบ่งงานในส่วนงาน
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ... 

ข้อสังเกต 

1) กรณทีี่บัณฑิตวิทยาลัย  มาอยู่ภายใต้สังกัดกองบริการการศึกษาแล้ว  คณบดี หรืออาจารย์ที่จะ 
เป็นหัวหน้างานที่ดูแลงานด้านบัณฑิตศึกษา จะมีค่าตอบแทนให้หรือไม่หรือถูกตัดไปเลย ยกเว้นผู้ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ  หรืออาจารย์ที่มาดูแลงานเพิ่มนอกเหนือจากภาระงานของอาจารย์ 4 ด้าน จะได้รับคะแนนเพ่ิม
ใน TOR  ด้วยหรือไม่  

2) จากการที่มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ สปป.ลาว  และต่างประเทศ เห็น 
ว่าบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ ซึ่งเห็นด้วยที่จ าเป็นต้องปรับลดลงมา
เป็นส่วนงาน  แต่เห็นว่าทั้งสองหน่วยงานควรจะเป็นหน่วยงานกลางที่อยู่ในสังกัดของส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการช่วยประสาน เชื่อมโยง และดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้กับทุก ๆ คณะ วิทยาลัย  

3) บัณฑิตวิทยาลัย หากมาอยู่ในสังกัดกองบริการการศึกษา ในช่วงแรกผู้บริหารอาจจะต้องลงมาช่วย 
ดูแลงานอย่างใกล้ชิดระยะหนึ่ง เนื่องจากเป็นงานประณีต ต่างจากการดูแลและบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทีส่ามารถจะก าหนดให้มีการด าเนินการรวมเป็นล็อตใหญ่ ๆ ได้  แต่ระดับบัณฑิตศึกษาจะมีนักศึกษามาคราว
ละ 1-2 คน  และจะต้องมีรองคณบดี หรือคณะกรรมการมาช่วยกลั่นกรอง ตรวจสอบผลงานตีพิมพ์  ทั้งการ
ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์  หรือการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์   ซึ่งขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องทบทวน
โครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม  แตก่็ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่งทีย่ังไม่ได้ปรับโครงสร้าง 
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตีความตามประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ในข้อ 9  ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ต้องมีความชัดเจนว่า 
สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานภายในได้  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนราชการ 
                 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง   
                 การแบ่งงานในส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
                 พิจารณาตามล าดับต่อไป  
 
 



๑๘ 

         วาระที่ 4.10   การพิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
- (รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมวาระลับ)  - 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
                 จากนั้นให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อระดมความคิด  
- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
-   ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  กรรมการและเลขานุการ  ได้แจ้งนัดหมายการจัดประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 โดยก าหนดเบื้องต้นเป็นวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566  ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.  
เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา   11.32 น.  
 
 
          (นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน)  

    ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 
 
  

 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า) 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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